

Số: /BC-SCT

Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Tổng kết thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và quy định của Pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ**

Thực hiện Công văn số 687/CAT-PCCC ngày 22/3/2023 của Công an tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết thi hành Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực CNCH, Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện với các nội dung sau:

#### **Phần I**

### **KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ.**

Sở Công Thương Hà Nam là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Hà Nam. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bộ máy tổ chức của cơ quan gồm: 03 đồng chí lãnh đạo; 07 phòng chuyên môn nghiệp vụ; 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tổng số biên chế đến thời điểm báo cáo 60 người, trong đó 40 công chức, 17 viên chức (06 viên chức tự chủ), 03 lao động hợp đồng theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

## **II. TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ, SỰ CỐ TAI NẠN.**

### **1. Nhận xét, đánh giá chung.**

Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy được kiện toàn ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Việc phân cấp quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy theo hướng phân cấp nhiều hơn cho các địa phương đã được cụ thể hóa về thẩm quyền theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy. Việc triển khai thực hiện Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo được sự chuyển biến tích cực về công tác PCCC. Hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên và nhân dân PCCC; công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định PCCC; việc củng cố, xây dựng lực lượng PCCC tại đơn vị.

### **2. Tình hình cháy, nổ, sự cố tai nạn:**

Nhận thức của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp đối với công tác PCCC ngày càng được nâng cao từ đó, quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp PCCC đạt hiệu quả. Do đó từ năm 2013 đến 28/3/2023 tình hình hoạt động của cơ quan ổn định, an toàn, không có cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra .

## **Phần II**

### **KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TRONG LĨNH VỰC CỨU NẠN, CỨU HỘ**

#### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về cứu nạn, cứu hộ.**

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác PCCC và CNCH đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan.

Thường xuyên tuyên truyền và quán triệt nội dung Luật phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội khoá X thông qua ngày 4/10/2001 và Luật số 40/2013/QH 13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2001; Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa

đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 11/01/2016 của Tỉnh uỷ Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng cháy chữa cháy và các văn bản pháp luật quy định trong công tác PCCC & CNCH nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện công tác PCCC.

Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác phòng cháy, chữa cháy; sẵn sàng, nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác phòng cháy chữa cháy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành luật và các quy định của nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan.

## **2. Việc thành lập, kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ đối với các đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.**

Sở đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-SCT ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc kiện toàn Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 10 đồng chí, Tại Điều 2, Quyết định 73/QĐ-SCT ngày 19/8/2020 đã quy định rõ nhiệm vụ đối với Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở có trách nhiệm:

- Tổ chức tập huấn theo phương án PCCC đã được xây dựng, tham gia chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra trong phạm vi thuộc Sở.
- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC.

## **3. Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng ngừa sự cố, tai nạn.**

Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra công tác an toàn về PCCC và CNCH. Đội PCCC của cơ quan tiến hành kiểm tra tại những nơi dễ phát sinh cháy nổ như: Kho hành chính, phòng lưu trữ, hệ thống đường điện và tính năng của các bình Phòng cháy chữa cháy. Qua những đợt kiểm tra đội PCCC tham gia góp ý các phòng, sắp xếp, bố trí đồ vật, dụng cụ làm việc và hệ thống máy tính, dây dẫn điện một cách hợp lý, an toàn, hạn chế tối đa hiện tượng cháy nổ xảy ra.

Các bình chữa cháy được bố trí và sắp xếp đúng nơi quy định (hai đầu cầu thang mỗi tầng nhà) phía trên chỗ để các bình chữa cháy.

Theo quy định của cơ quan, toàn bộ các phòng làm việc sau khi hết giờ hành chính cán bộ, công chức ra về đều phát ngắt cầu giao điện để đảm bảo an toàn.

#### **4. Công tác xây dựng và tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ.**

Đội PCCC của Sở chủ động nghiên cứu, tiến hành xây dựng phương án chữa cháy theo quy định mới và mở sổ theo dõi công tác tuyên truyền, tập huấn PCCC và CHCN, phương tiện PCCC, CHCN.

#### **5. Công tác đầu tư, bảo đảm kinh phí - tài chính, chế độ chính sách và trang bị cơ sở vật chất, phương tiện CNCH cho lực lượng PCCC.**

Việc trang bị cơ sở vật chất, phương tiện CNCH do lực lượng PCCC tại trụ sở cơ quan luôn được đảm bảo đúng theo quy định. Hàng năm, cơ quan đều dự trù kinh phí bảo trì, trang bị mới phương tiện.

### **III. Đánh giá, nhận xét chung**

#### **1. Ưu điểm**

Sở Công Thương đã thực hiện tốt việc CNCH, đảm bảo an toàn nơi công sở, thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, không để những trường hợp vi phạm và sơ xuất xảy đến bất ngờ; thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến đến cán bộ công chức trong cơ quan đảm bảo an toàn PCCC, CNCH.

Nhìn chung ý thức, trách nhiệm về công tác PCCC của cán bộ công chức có nhiều chuyển biến tích cực, chấp hành và thực hiện đúng các quy định

**2. Những hạn chế, thiếu sót:** Công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH chưa được diễn ra thường xuyên.

### **Phần III**

#### **DỰ BÁO TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN, ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ TRONG THỜI GIAN TỚI**

##### **I. Dự báo tình hình, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ**

Do số lượng tài liệu lưu trữ tương đối nhiều tại các phòng lưu trữ tài liệu và kệ lưu trữ tại các phòng chuyên môn, đơn vị nên còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

##### **II. Đề xuất kiến nghị và một số giải pháp trọng tâm về công tác cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tới**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể về PCCC và CNCH.

Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan và đoàn thể trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng phong trào PCCC và CNCH tại cơ quan.

Chấp hành đúng các quy định về PCCC và CNCH, đầu tư mua sắm đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác CNCH tại chỗ, chăm lo củng cố thường xuyên lực lượng CNCH tại chỗ, đảm bảo về số lượng và chất lượng để khi xảy ra cháy phải báo cáo kịp thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng PCCC và CNCH chuyên nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra.

Trân trọng đề nghị Công an tỉnh tổng hợp báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh (phòng Cảnh sát PCCC và CNCH);
- Các đ/c PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TH.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Nguyên Ngọc**